

**VIỆN KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH
VÀ XỨ WALES (ICAEW)**

V.v: *Chuỗi hội thảo dành cho Giảng viên*
"Data Analytics: Insights for Management"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 3 tháng 3 năm 2022

**Kính gửi: TS. Thái Hồng Thụy Khánh – Trường Khoa
Khoa Tài Chính - Kế toán, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành**

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) trân trọng cảm ơn Quý Khoa đã hỗ trợ các hoạt động của ICAEW tại Việt Nam cũng như những hoạt động hợp tác với Khoa và Nhà trường trong thời gian vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Sau thành công của chuỗi hội thảo năm 2021 dành cho Giảng viên với chủ đề "**Apply EdTech for Effective Teaching**", ICAEW Việt Nam đã nhận được nhiều phản hồi tích cực cùng mong muốn được tiếp tục tham gia các chương trình tiếp theo của ICAEW từ các Giảng viên. Tiếp thu những ý kiến phản hồi và đề xuất của các giảng viên, ICAEW sẽ tổ chức chuỗi hội thảo năm 2022 với chủ đề chính "Data Analytics: Insights for Management" được thiết kế dành riêng cho Giảng viên các trường đại học đối tác chia làm ba giai đoạn tương ứng 03 cấp độ. Giai đoạn 1 tương ứng cấp độ nền tảng (Foundation level) gồm 03 buổi hội thảo với thông tin chi tiết như sau:

Hội thảo 1: Data Analytics- Evidence-based decision-making introduction

Thời gian: 08:30 – 11:30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022

Hình thức: Trực tuyến

Hội thảo 2: Data Analytics- Data strategy

Thời gian: 08:30 – 11:00 Thứ Bảy ngày 23/4/2022

Hình thức: Trực tuyến

Hội thảo 3: Data Analytics- Data management and governance

Thời gian: 08:30 – 11:00 Thứ Bảy: ngày 28/5/2022

Hình thức: Tập trung trực tiếp

Phụ trách giảng dạy tại các buổi hội thảo là những chuyên gia trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu tại Việt Nam.

Sau mỗi buổi, người tham dự sẽ nhận Giấy chứng nhận tham gia đào tạo với các chủ đề tương ứng được cấp bởi ICAEW. Những giảng viên tham gia đủ 03 buổi hội thảo sẽ nhận được Giấy chứng nhận giai đoạn 1 của khóa đào tạo "Data Analytics: Insights for Management - Foundation level" và sẽ được tiếp tục tham gia giai đoạn đào tạo tiếp theo ở các cấp độ chuyên nghiệp và nâng cao (Professional level và Advanced level).

ICAEW trân trọng kính mời Lãnh đạo và các giảng viên của Khoa tham dự chuỗi hội thảo đầu tiên **“Data Analytics: Insights for Management” (Foundation level - Cấp độ nền tảng)**. Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý Khoa trong việc đề cử giảng viên tham dự cũng như tạo điều kiện cho các giảng viên tham gia tích cực và hiệu quả chuỗi hội thảo này.

Kính mong Quý Khoa gửi thông tin tới các Thầy Cô quan tâm đăng ký tham dự bằng cách scan QR code phía dưới để truy cập link đăng ký trước **ngày 21/3/2022**.

Rất mong được đón tiếp quý Thầy Cô tham dự chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn./.



TM. VPĐD ICAEW Malaysia Ltd tại Tp.HCM
Trưởng đại diện



Đặng Thị Mai Trang